



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẠM NGŨ LÃO

THƯ CẢM ƠN

Ngày 19 tháng 11 năm 2023 Trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão, tiền thân là phân hiệu của Trường Trung học phổ thông Ân Thi tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập trường (2003 - 2023). Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường nhằm đánh giá quá trình xây dựng và phát triển của Trường từ khi thành lập đến nay, từ đó thể hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh qua các thời kỳ tự hào với truyền thống xây dựng và phát triển của nhà trường trong suốt 20 năm qua; cũng là dịp gặp mặt, tri ân của thế hệ học sinh qua các thời kỳ đối với thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường, Nhà trường đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, ủng hộ nhiệt tình của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Sở GD&ĐT Hưng Yên, các Sở, Ban, Ngành liên quan, Lãnh đạo huyện Ân Thi, Lãnh đạo các xã thuộc vùng tuyển sinh, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các nhà hảo tâm, các cơ quan báo, đài tỉnh Hưng Yên, của đông đảo thế hệ cán bộ - giáo viên – nhân viên và học sinh qua các thời kỳ. Nhà trường trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc, sự động viên, chia sẻ, sự ủng hộ nhiệt tình quý báu của các tập thể, cá nhân đã góp phần quan trọng vào quá trình 20 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, góp phần vào thành công của buổi Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chi ủy, Ban Giám hiệu, Ban Tổ chức buổi lễ, thế hệ cán bộ - giáo viên – nhân viên và học sinh qua các thời kỳ của nhà trường, xin trân trọng gửi tới các quý vị lời cảm ơn sâu sắc nhất cùng lời chúc sức tốt đẹp nhất. Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các quý vị để tiếp tục xây dựng, phấn đấu đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong dạy và học, xứng đáng với Điện sứ Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão.

Trong quá trình tổ chức buổi lễ, chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết, Nhà trường xin được sự thông cảm, chia sẻ của các quý vị.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN TỔ CHỨC
BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG

Lê Xuân Hoạch